

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn huyện Đắk Glei

Thực hiện Công văn số 719/SLĐT BXH-LĐVL&GDNN ngày 09/4/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm, tình hình chung

Đắk Glei là huyện miền núi, biên giới, nằm về phía Bắc của tỉnh Kon Tum; phía Bắc giáp với huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam); phía Tây có 119,726 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Nam giáp với huyện Ngọc Hồi và phía Đông giáp với huyện Tu Mơ Rông. Dân số toàn huyện có khoảng 52.575 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86,7% dân số, chủ yếu là dân tộc Gié-Triêng và Xơ Đăng; có 12 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 11 xã và 01 thị trấn). Tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.

II. Tình hình thực hiện quy định pháp luật về lao động giúp việc gia đình trên địa bàn huyện

1. Tổng hợp số liệu về lao động giúp việc gia đình

Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có lao động là người giúp việc gia đình (người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình với các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại).

2. Tình hình tuân thủ quy định pháp luật lao động

a) **Đánh giá việc chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật lao động của người sử dụng lao động:**

Người sử dụng lao động trên địa bàn huyện đã và đang nhận thức tương đối đầy đủ về các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động. Các chính sách, chế độ đối với người lao động đang dần được người sử dụng lao động quan tâm thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật. Người sử dụng lao động cơ bản chấp hành đầy đủ quy định về các loại báo cáo định kỳ gửi đến cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó, cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thể nắm

được các thông tin, số liệu về lao động của các doanh nghiệp nói riêng và toàn ngành lao động huyện nói chung. Đến nay chưa có trường hợp nào vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật (*ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực đối với lao động, giao việc ngoài hợp đồng, giữ giấy tờ tùy thân của người lao động*).

b) Đánh giá việc chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật lao động của người lao động:

Người lao động trên địa bàn huyện đã chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật lao động, thực hiện các công việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; tuân thủ thời gian làm việc, nghỉ ngơi, có tác phong công nghiệp...

III. Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước tại địa phương

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trên cơ sở các hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về triển khai các văn bản mới liên quan đến Luật Lao động nói chung và pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình nói riêng, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai kịp thời đến với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để người lao động và người sử dụng lao động cập nhật, nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật¹.

2. Về đảm bảo điều kiện thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước

Đối với cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phân công 01 chuyên viên kiêm nhiệm phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm; đối với cấp xã, mỗi xã có 01 công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm theo dõi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình.

3. Về thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thực hiện về lao động giúp việc gia đình

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Lao động nói chung và pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình nói riêng cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức khác nhau như: các buổi sinh hoạt, tổ chức hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Qua đó đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của đại bộ phận người sử dụng lao động và người lao động về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

¹ Gồm các văn bản pháp luật quy định hiện hành như sau: Bộ Luật lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

4. Về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giúp việc gia đình trên địa bàn thuộc quyền quản lý:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các phòng ban, ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật về lao động đảm bảo theo quy định nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công trên địa bàn huyện.

5. Về tình hình xử lý giải quyết tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động giúp việc gia đình trên địa bàn.

Đến nay, chưa có trường hợp xảy ra tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động giúp việc gia đình trên địa bàn huyện.

6. Về tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc trên địa bàn huyện

Thực hiện các quy định về trách nhiệm quản lý lao động là người giúp việc gia đình, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn và tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn thuộc quyền quản lý khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

7. Về các hoạt động hỗ trợ

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông và UBND các xã thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thông tin về tuyển dụng lao động để người lao động trên địa bàn biết, đăng ký tham gia. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn - giới thiệu việc làm, học nghề hàng năm trực tiếp tại các xã, thị trấn. Qua đó người lao động có nhu cầu làm giúp việc gia đình tiếp cận các thông tin mới kết nối việc làm và nắm bắt các thông tin về đào tạo nghề giúp việc gia đình.

8. Về việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; tham gia quản lý giám sát tình hình thực hiện các quy định về lao động giúp việc gia đình

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức chính trị xã hội tham gia quản lý giám sát tình hình thực hiện các quy định về lao động giúp việc gia đình, việc thực hiện pháp luật lao động và

hướng dẫn triển khai về các Văn bản quy phạm pháp luật về công tác Lao động - Việc làm.

IV. Đánh giá chung

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các quy định của Luật Lao động nói chung và pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình nói riêng. Huyện đã thực hiện đúng, đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tạo bước chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng pháp luật, góp phần quan trọng vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. Khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị: Không

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn huyện Đắk Glei./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng LĐ-TB&XH huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Sum